
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
ครั้งท่ี 4/2553 

วันท่ี  7  กรกฏาคม  2553 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-------------------------- 
 

ผู้มาประชุม   
 1.  นายนรากร  พุทธโฆษ์   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวิทยากร  ดวงแก้ว                 กรรมการ 
 3.  นายพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา กรรมการ 
 4.  นายชูพงษ์  ทองค าสมุทร กรรมการ 
 5.  นางสาวอรสา          จุลมา   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายเผ่าราช  บุตราช   
 2.  นางสาวณัฐพร  เชียงสาย   
 3.  นายสุพัตรา  ประทุมชาต ิ   
 4.  นางสาวจุฬาภกิต อุดมศิลป ์  
 5. นางสาวกรกมล  เฟื่องเจริญ    
 6.  นางสาวอาระตี  ทับทิม  
 7.  นางสาวเอริณ  ชุติธาดา  
 8.  นายทองแท ้ ทองมา  
 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  เรื่องร้องเรียนมาทางโทรศัพท์ ว่ามีผู้ปกครองได้แจ้งว่า มีการนัดน้องใหม่ไปวิ่ง เวลาประมาณ 01.00 น. ในคนืวันที่ 28 
มิถุนายน 2553 ที่สนามกีฬากลาง 
สโมสรนักศกึษา  ได้ช้ีแจงว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการว่ิงน้องใหม่ขึ้น  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553  ณ  สนามกีฬากลาง จริง แต่ใน
ส่วนของคณะ ไม่ได้นดัให้รุน่น้องไปวิ่งแต่อย่างไร  
 1.2  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2553  ได้มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  มาที่คณะ สอบถามการจัดกจิกรรมเชียร์น้องใหม่ ว่ามีการจัด
กิจกรรมเกือบทุกวัน น้องใหม่ กลับบ้านดึก และไม่มีเวลาพักผ่อน  และมีการก ากดัในการรับโทรศพัท์ด้วย  
สโมสรนักศกึษา  ได้ช้ีแจงว่า  ในช่วงนั้นเปน็ช่วงเชียร์น้องใหม่ และมีกิจกรรมของคณะ คือ กิจกรรม Open House สโมสรนักศึกษา
ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็ผูจ้ัดนทิรรศการ และชุมนุมต่าง ๆ จึงไดใ้ห้น้องใหม่มาช่วยจดันิทรรศการหลายวันในการเตรียมงาน   จึงเป็น
เหตุให้ น้องใหม่กลับบ้านดึก และเป็นช่วงเดียวกับมีกิจกรรมเชียร์ด้วย  
ประธานฯ  ได้เสนอให้สโมสรนกัศึกษา ในการจัดกจิกรรมควรค านึงถึงรูปแบบการจัด ควรเป็นกจิกรรมที่เช่ือมความสามัคคี ส่งเสรมิ
การออกก าลังกาย  และเนื่องจากว่าไม่อยู่ในช่วงเชียร์แล้ว ไม่น่าจ ากัด ขอบเขต จ ากัดสิทธ์ิ ในการตดิต่อผู้ปกครอง และคนอื่น  ๆ ให้
สโมสรนักศึกษา หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  และค านงึถงึผลกระทบทีจ่ะตามมา  
มติที่ประชุม      ถ้ามีกรณีเรื่องร้องเรียนเกดิขึน้อีก  ฝ่ายพัฒนานักศกึษา  จะด าเนนิการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ในการภาคทัณฑ์โทษ
ทางวินัยนักศึกษา และจะงดการกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 1 เดอืน 



 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานประชุม ครั้งท่ี 2-3/2553    
    ประธานกรรมการฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ เมื่อคราวประชุม  
เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2553  และวันที่  3  มิถุนายน 2553 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 3.1  กิจกรรมที่ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ในปีงบประมาณ 2553  ให้สโมสรนักศึกษา  ปรับเปลี่ยน  รูปแบบ  กิจกรรม  ในแต่ละ
กิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย   
 3.2  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจ้ัดให้มโีครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ในการให้รณรงค์ วัสดุ ที่สิ้นเปลือ้ง ลดภาวะโลกร้อน  
ขยะ  และภาชนะที่บรรจุ  เช่น  ขา้วกล่อง    ฯลฯ 
มติที่ประชุม       ให้สโมสรนักศึกษา  จัดกิจกรรมที่มีการรณรงค์ ตามโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ  
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอืน่ ๆ   
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะนัดประชุมสโมสรนักศึกษา หัวหน้าช้ันปี ประธานแต่ละชุมนุม มาประชุมกนั หลังจากที่มีการจัดตั้ง
ชุมนุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
 
ปิดประชุมเวลา  11.50 น.   
 
 
   
         (นางสางอรสา   จุลมา) 
                                                                                                                                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
 


